

ฉบับที่ 11/2561

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 2 ปี 2561

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายภาครัฐ ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเล็กน้อย จากการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่ยังขยายตัว และการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ปรับดีขึ้นบ้าง แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนเกษตรกรและการจ้างงานโดยรวมที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมชะลอลง อย่างไรก็ตาม ผลิตภาคอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรยังขยายตัวดี ตามปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดมาก สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นตามราคาพลังงาน อัตราการว่างงานลดลงจากไตรมาสก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวเล็กน้อย ตามการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่ยังคงขยายตัว โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ส่วนหนึ่งจากการทยอยเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และมาตรการส่งเสริมการขาย ตลอดจนเงื่อนไขของค่ายรถยนต์และตัวแทนจำหน่าย ส่วนการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันปรับดีขึ้นบ้าง แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเงินช่วยเหลือเกษตรกร รายได้ครัวเรือนเกษตรกรและการจ้างงานโดยรวมที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับการบริการด้านการท่องเที่ยวขยายตัว ทั้งรายได้บริการหมวดภัตตาคาร ร้านอาหาร และที่พักแรม สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารผ่านเข้าออกท่าอากาศยานที่ขยายตัว ตามการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในช่วงเทศกาล และอัตราการเข้าพักแรมที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยเครื่องใช้หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวตามการนำเข้าสินค้าทุนในเกือบทุกหมวด ยกเว้นเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ สำหรับเครื่องใช้หมวดก่อสร้างชะลอลง สะท้อนจากพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างโดยรวมหดตัวตามการก่อสร้างในเกือบทุกหมวด อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยหดตัวน้อยลง สอดคล้องกับภาวะอสังหาริมทรัพย์โดยรวมที่ปรับดีขึ้น สำหรับการลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ขยายตัว ตามการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายประจำขยายตัวตามหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่โอนให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านรายจ่ายลงทุนขยายตัว ตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมสหกรณ์

รายได้เกษตรกร ขยายตัว จากด้านผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ ตามผลผลิตอ้อยโรงงานและยางพารา ตามการขยายพื้นที่ปลูกในช่วงก่อนหน้าและสภาพอากาศเอื้ออำนวย ด้านราคาสินค้าเกษตรขยายตัวตามราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้า 15% ชะลอตัวเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ราคาอ้อยโรงงานและยางพาราหดตัว ตามราคาตลาดโลก สำหรับราคาข้าวเปลือกเหนียวและปศุสัตว์หดตัว จากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการบริโภค

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวชะลอลง จากการผลิตเครื่องตัดที่มีแอลกอฮอล์ที่หดตัว ตามการบริโภคที่ลดลง และส่วนหนึ่งจากสต็อกคงค้างที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม การผลิตน้ำตาลโดยรวมขยายตัวดี ตามการส่งออกและปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานที่มากเป็นประวัติการณ์ ด้านการผลิตเยื่อกระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษขยายตัว ตามความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวต่อเนื่องตามการส่งออก

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ชะลอตัวจากไตรมาสก่อน ตามการส่งออกที่ลดลงเกือบทุกประเทศ ส่วนหนึ่งจากการเปลี่ยนเส้นทางการส่งออก และผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน โดยการส่งออกไปจีนลดลงจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เวียดนามลดลงจากผลไม้ หม้อแบตเตอรี่ และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และ สเปน. ลาว ลดลงจากสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องปรับอากาศ และรถยนต์ อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปกัมพูชายังขยายตัวดีจากเครื่องตัดและสินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับการนำเข้าเร่งขึ้น โดยการนำเข้าจากจีนขยายตัวจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เวียดนามขยายตัวจากโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ขณะที่การนำเข้าจาก สเปน. ลาว และกัมพูชาลดลงจากชิ้นส่วนกล้องดิจิทัล และมันเส้น ตามลำดับ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.3 ปรับสูงขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสำคัญ **สำหรับอัตราการว่างงาน** ลดลงจากผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัว ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันของส่วนราชการเป็นสำคัญ ด้านยอดสินเชื่อคงค้างชะลอลงส่วนหนึ่งจากความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อและการบริหารจัดการความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ โดยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ลดลงเกือบทุกประเภท ยกเว้นสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างภาครัฐ สำหรับสินเชื่อภาคครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่กลับมาขยายตัว ขณะที่สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 สิงหาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค
โทร. 0-4391-3542, 0-4391-3546
E-mail: WatcharR@bot.or.th
ChotipaK@bot.or.th